

NÂNG CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ từ thực tiễn đồng bằng sông Cửu Long

CHÂU GIANG

Chi bộ là “tế bào” của Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và là một yếu tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng SHCB, cấp ủy các cấp một số tỉnh: Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu... lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo...

Sau khi có Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng SHCB và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung SHCB, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu... ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc. Các tỉnh ủy cụ thể hóa Hướng dẫn 09-HD/BTCTW phù hợp với tình hình thực tế của từng loại hình TCCSĐ ở địa phương. Cấp ủy các cấp ở tỉnh, các ban đảng trực thuộc đã thực hiện việc phân công cấp ủy, chuyên viên phụ trách theo dõi địa phương, cơ quan, đơn vị và theo dõi địa bàn cơ sở, trực tiếp tham gia sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ

nhằm theo dõi, giám sát việc thực hiện nền nếp, nội dung sinh hoạt tại các chi bộ. Một số đảng bộ cấp huyện của tỉnh Long An như Cần Đước, Cần Giuộc, Thị xã Kiến Tường phân công cấp ủy viên phụ trách khối vận, mặt trận, đoàn thể triển khai thực hiện nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, nhân dân. Lập danh bạ điện thoại bí thư các chi bộ trực thuộc để thuận tiện bố trí lịch tham gia sinh hoạt chi bộ, xây dựng các mẫu biểu báo cáo, thống kê theo định kỳ, phân công cụ thể cấp ủy viên, đảng viên phụ trách địa bàn. Tăng cường cấp ủy viên, đảng viên về sinh hoạt ở các chi bộ ấp, khóm, khu phố ít đảng viên. Tại Đồng Tháp, Tỉnh ủy thành lập 2 tổ công tác do đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ

chức Tỉnh ủy làm tổ trưởng, đồng thời xây dựng kế hoạch phân công từng thành viên bám địa bàn để nắm tình hình. Tỉnh ủy thành lập các tổ giúp việc giúp các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo phân công; ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy với cấp ủy, tổ chức đảng được giám sát.

Việc kiểm tra sinh hoạt chi bộ được các cấp ủy thường xuyên quan tâm. Quy định 784 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “Về việc cấp ủy, lãnh đạo ban dân vận, MTTQ, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các

loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội” đã quy định cụ thể các đồng chí cấp ủy viên tham dự sinh hoạt chi bộ, đồng thời kiểm tra việc chi bộ tổ chức sinh hoạt bảo đảm đúng nội dung theo hướng dẫn; nắm bắt tình hình thực hiện, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, cùng với cơ sở giải quyết khó khăn, vướng mắc trong SHCB. Hằng năm, ban thường vụ cấp ủy các cấp ở Đồng Tháp xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng SHCB. Ban thường vụ cấp ủy từ tỉnh đến huyện sau đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đều có Thông báo phân công các đồng chí ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên tổ chức đảng trực thuộc cấp ủy cấp mình, hằng năm điều chỉnh, bổ sung phù hợp tình hình thực tế địa phương. Theo đó, Thị ủy Hồng Ngự thực hiện phân công các đồng chí thị ủy viên phụ trách ấp, khóm. Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự xếp lịch hằng tuần đến làm việc với chi bộ ấp, khóm.

Nhằm nâng cao phẩm chất, nghiệp vụ, kiến thức, năng lực thực tiễn cho cấp ủy TCCSĐ và chi bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An chỉ đạo mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng công tác xây dựng đảng cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở.

Sau mỗi kỳ đại hội đảng, các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, kỹ năng sinh hoạt chi bộ, xử lý tình huống... cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ. Đầu năm 2013, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp xây dựng kế hoạch khảo sát đánh giá chất lượng SHCB trong Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, qua đó tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 461-CV/TU ngày 4-4-2013 “Về việc chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong SHCB”. Một số huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, hội nghị tổng kết cuối năm đều lồng ghép nội dung đánh giá việc nâng cao chất lượng SHCB, qua đó tìm giải pháp, hình thức sinh hoạt phù hợp, hiệu quả, tránh “nhàm chán, đơn điệu”.

... Đến các mô hình mới, cách làm hay

Các tỉnh đều thực hiện mô hình điểm, mẫu trong SHCB. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An ban hành Chỉ thị 57-CT/TU ngày 10-2-2014 “Về việc nâng cao chất lượng SHCB”, trong đó chỉ đạo mỗi địa phương, đơn vị chọn từ 2 đến 3 chi bộ để xây dựng “mô hình chi bộ điểm trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền” để rút kinh nghiệm

và nhân rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đến nay, hầu hết các cấp ủy trực thuộc đã triển khai thực hiện việc đăng ký, có một số chi bộ tuy không đăng ký làm điểm nhưng đã linh hoạt vận dụng thực hiện các nội dung tiêu chí của chi bộ điểm. Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành (Đồng Tháp) có Kế hoạch số 19-KH/HU ngày 19-4-2016 xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình SHCB áp, khóm kiểu mẫu, chọn chi bộ triển khai thực hiện với sự tham dự của thường trực đảng ủy xã, thị trấn và các bí thư chi bộ để học tập, sau đó nhân rộng trong toàn huyện. Thực hiện mô hình mẫu về SHCB, Tỉnh ủy Trà Vinh đã chọn Đảng ủy xã Lương Hòa A (Châu Thành), Đảng ủy Phường 8 (TP. Trà Vinh) làm điểm. Tỉnh Hậu Giang đã chọn 15 chi bộ làm điểm chỉ đạo để nâng cao chất lượng SHCB (1 điểm chỉ đạo của tỉnh, 14 điểm chỉ đạo của các huyện, thị, thành phố và đảng ủy trực thuộc). Qua thực hiện mô hình điểm, mẫu, SHCB có chuyển biến: nội dung SHCB được đổi mới, phong phú hơn, gắn với các vấn đề thực tiễn ở địa phương; công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát huy dân chủ; các bước thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, duy trì nền nếp sinh hoạt...

Các đảng bộ trực thuộc ở tỉnh Trà Vinh, Hậu Giang tổ chức mở hội nghị tọa đàm, Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi”, các nội dung thi và thảo luận ở hội nghị đều có liên quan đến nâng cao chất lượng SHCB. Trước mỗi kỳ SHCB ở tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu, đảng viên được phân công chuẩn bị một câu chuyện hoặc bài viết về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho nội dung buổi SHCB trở nên thiết thực, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ được cấp ủy một số tỉnh quán triệt thực hiện, phát huy hiệu quả. Tỉnh ủy Long An có Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 7-9-2016 về “Thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ”, coi đây là nội dung thường kỳ trong sinh hoạt. Huyện ủy Cao Lãnh (Đồng Tháp) có sổ tay học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng tháng đảng viên tự viết vào sổ tay những ưu điểm, hạn chế của bản thân để báo cáo trước chi bộ; đảng viên trong chi bộ góp ý, chi ủy ký xác nhận những ưu điểm, hạn chế trong tháng. Đảng viên tốt được biểu dương, đảng viên còn nhiều hạn chế sẽ kiểm điểm trước chi bộ. Tỉnh ủy

Hậu Giang ban hành hơn 20 nghìn quyển sổ tay đảng viên phục vụ SHCB. Ngoài phần ghi nội dung còn có phần đảng viên nêu các nhiệm vụ được phân công trong tháng. Cuối năm, cấp ủy đều có kiểm tra và nhận xét, đánh giá việc ghi chép, thực hiện các nội dung họp của đảng viên. Qua đó đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong mỗi lần SHCB.

Mô hình giới thiệu đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp thuộc các xã biên giới ở Đồng Tháp đã phát huy hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quy định tạm thời số 09-QĐ/TU ngày 4-1-2013 về “Trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại chi bộ ấp trực thuộc đảng ủy 8 xã biên giới”. Đảng viên đồn biên phòng được giới thiệu tham gia SBCB ấp là những đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực tốt, nhiều năm công tác ở biên giới, nghe dân nói, nói dân hiểu, nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân tạo thuận lợi trong việc góp ý xây dựng nghị quyết chi bộ sát, phù hợp với địa bàn ấp, khóm. Sau hơn 5 năm thực hiện, quan hệ giữa chi ủy, chi bộ ấp, khóm và đồn biên phòng khăng khít, góp phần nâng cao chất lượng SHCB và

thực hiện nghị quyết chi bộ ấp, khóm trên địa bàn các xã biên giới.

Đồng Tháp thực hiện mô hình bí thư đồng thời là trưởng ấp, trưởng khóm, phó bí thư đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận ấp, khóm. Tổng số có 228/701 ấp, khóm thực hiện mô hình này, tỷ lệ 32,5%. Hiện nay, mô hình vẫn tiếp tục được nhân rộng, mang lại hiệu quả, giảm được cuộc họp ấp, khóm. Đến kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy chuẩn bị nội dung, mời đảng viên, thành viên lãnh đạo ấp, khóm, mặt trận và các đoàn thể chưa là đảng viên cùng sinh hoạt (SHCB mở rộng). Tại buổi sinh hoạt bí thư chi bộ chủ trì, mọi nội dung được bàn bạc, thống nhất và được tổ chức thực hiện ngay sau khi nghị quyết được chi bộ thông qua, trong đó có nhiệm vụ cấp ủy cấp trên giao.

Những cách làm, mô hình sáng tạo mà cấp ủy các cấp ở Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Bạc Liêu, Trà Vinh thực hiện trong thời gian qua tạo được bầu không khí mới, góp phần nâng cao chất lượng SHCB. Từ việc xây dựng kế hoạch đến tổ chức thực hiện thể hiện vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên trong các TCCSĐ, qua đó đã nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức đảng và đảng viên □